

Vị trí công việc người học có thể đảm nhiệm sau khi hoàn thành CTĐT TTĐPT

Sau khi tốt nghiệp CTĐT trình độ đại học ngành Truyền thông Đa phương tiện (TTĐPT) người học có thể đảm nhận những công việc như sau:

VT1: Các vị trí việc làm thuộc nhóm truyền thông, quảng cáo: truyền thông, marketing, tổ chức sự kiện, quảng bá sản phẩm, quản trị thương hiệu.

VT2: Các vị trí việc làm thuộc nhóm sáng tạo sản phẩm và dịch vụ đa phương tiện: sáng tạo nội dung số và ấn phẩm truyền thông, biên tập video, thiết kế đồ họa, thiết kế web, phát triển games.

VT3: Tư vấn kỹ thuật, quản trị dự án, chăm sóc khách hàng cho các doanh nghiệp truyền thông và sáng tạo nội dung số.

VT4: Nghiên cứu viên: có khả năng tiếp tục học tập nâng cao trình độ ở các bậc học cao hơn như thạc sĩ, tiến sĩ để phục vụ công tác nghiên cứu, giảng dạy về TTĐPT tại các viện, trung tâm và cơ sở đào tạo.

Vị trí công việc người học có thể đảm nhiệm sau khi hoàn thành CTĐT CNTT và CNTT CLC

Sau khi tốt nghiệp CTĐT trình độ đại học ngành Công nghệ thông tin hoặc Công nghệ thông tin Chất lượng cao người học có thể đảm nhận những công việc như sau:

VT1: Các vị trí việc làm thuộc nhóm Phát triển sản phẩm phần mềm như: Lập trình viên (front-end, back-end, web và mobile); chuyên viên phân tích nghiệp vụ/ yêu cầu người dùng; chuyên viên thiết kế phần mềm; chuyên viên kiểm thử và đảm bảo chất lượng phần mềm; chuyên viên quản trị dự án và quy trình phát triển phần mềm.

VT2: Các vị trí việc làm thuộc nhóm Triển khai, quản trị Mạng máy tính và các hệ thống thông tin như: chuyên viên quản trị và vận hành hệ thống (mạng, cơ sở dữ liệu và dịch vụ, ảo hóa và điện toán đám mây); chuyên viên an toàn và bảo mật thông tin; chuyên viên tư vấn ứng dụng và triển khai hệ thống thông tin.

VT3: Kỹ sư cầu nối, chuyên viên tư vấn kỹ thuật, quản trị dự án, chăm sóc khách hàng cho các doanh nghiệp nước ngoài.

VT4: Viên chức CNTT hạng III làm việc tại các đơn vị sự nghiệp công lập bao gồm các chức danh: phát triển phần mềm, kiểm định viên CNTT, quản trị viên hệ thống, an toàn thông tin.

VT5: Nghiên cứu viên: có khả năng tiếp tục học tập nâng cao trình độ ở các bậc học cao hơn như ThS, TS để phục vụ công tác nghiên cứu, giảng dạy về CNTT tại các viện, trung tâm và cơ sở đào tạo